



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

16 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นผลกระทบ

1. ทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, sanook, nationweekend, thestandard, kapook)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวถึงกรณีเครื่องบินทหารอียิปต์ ว่า กำลังแก้ไข ขอให้เชื่อมั่นระบบสาธารณสุข คำว่าสิทธิพิเศษคืออนุญาตให้เข้าแต่ต้องมีกติกา โดยต่อไปนี้ต้องเข้มงวดทั้งไทยและต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight)

- โฆษกรัฐบาลยืนยัน นายกฯ ไม่นิ่งนอนใจกรณีทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19 สั่งทบทวนมาตรการต่างๆ พร้อมลงพื้นที่ด่วน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, บ้านเมือง, 77kaoded, สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย, sanook, nationweekend, thebangkokinsight, newtv, thaiPBS)

- พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พล.อ.ฉัตรพล นาควาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. และอธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางไป จ.ระยอง เพื่อตรวจสถานการณ์พร้อมรับฟังการรายงาน โดยเดินทางไปยังโรงแรมดิวารีย์ ห้างแหลมทอง และตลาดสดสตาร์ พร้อมขอโทษชาวระยอง ยืนยันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ และขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลควบคุมสถานการณ์ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย) ช่อง 9, TNN

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. แนะนำประชาชนที่ไปเที่ยว จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค. หากไม่สบายใจ สามารถขอรับการตรวจได้ในสถานพยาบาลสังกัดสธ.ทุกแห่ง ส่วนกรณีประชาชน จ.ระยอง กังวลเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจ ศบค.จะหารือในวันนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแชนนัล, thaiPBS, nationweekend, one31) ช่อง 7

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยผลตรวจโควิด 19 ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดทหารอียิปต์ เบื้องต้น ผลตรวจ 9 คนไม่พบเชื้อโควิด19 คือ เจ้าหน้าที่โรงแรมดิวารีย์ 7 คน และคนขับรถตู้สนามบินอู่ตะเภา 2 คน ส่วนเรื่องการปิดโรงเรียน ได้ประสานกับรมว.ศธ.แล้ว ระหว่างนี้ให้เรียนในระบบออนไลน์ สำหรับโรงเรียนสามเสนที่ปิด 1 วัน เนื่องจากมีนักเรียนไปเที่ยว จ.ระยอง จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเด็กและครอบครัวไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดกับทหารอียิปต์ ถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำ

- สปคม.ได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน มาให้บริการประชาชนที่ศูนย์การค้าแพชชั่นช้อปปิ้ง เดสทินเนชั่นและเซ็นทรัลระยอง ทั้ง 2 จุด จำกัดการตรวจ 900 คน โดยจะตรวจค้นหาเชิงรุกใน 3 กลุ่ม คือ คนที่มาเดินศูนย์การค้าแพชชั่นฯ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. พนักงานโรงแรม พนักงาน ตม.ที่เข้าเจรจากับทหารอียิปต์ และพนักงานของศูนย์การค้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, innnews, tnnthailand, nationtv.)

- นายเรวัต วิศรุตเวช ส.ส.เสรีรวมไทย ตั้งกระทู้ถามนายกฯ กรณีทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนหวาดระแวงว่าอาจเกิดการแพร่ระบาดรอบ 2 นายกฯ ในฐานะ ผอ.ศบค. จะลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบหรือไม่ และทหารคนดังกล่าวหนีออกมาจากสถานที่กักตัวได้อย่างไร นอกจากนี้ยังระบุว่ามีการติดเชื้อในคนไทยรอบใหม่เป็นรายแรกที จ.ระยอง ซึ่งภายหลังได้ยอมรับว่าตนเข้าใจผิด

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ตอบกระทู้ว่า ได้นำรถพระราชทานไปตรวจกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด ทั้งหมดผลตรวจเป็นลบ และจะตรวจบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงน้อยอีกนับ 1,000 คน ย้ำว่ารัฐบาลไม่มีการปิดข้อมูล และนายกฯ ได้ขอโทษเพื่อแสดงความรับผิดชอบไปแล้ว โดยทหารอียิปต์กลุ่มนี้ได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไข 11 กลุ่ม โดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัวในที่รัฐจัดให้ แต่ได้ละเมิดข้อกำหนดนอกพื้นที่และไม่ยอมให้ตรวจหาเชื้อ ซึ่งได้ประสานไปยังสถานทูตจึงยอมที่จะตรวจหาเชื้อ และพบเชื้อตามรายงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และนายกฯ จะรับผิดชอบโดยการลาออกหรือไม่ ไม่สามารถตอบแทนนายกฯ ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(คมชัดลึก, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, thaiPBS)

- เพจหมอดี สาธิต ปิตุเตชะ ยืนยัน ระยองยังไม่มีคนไทยติดเชื้อโควิด-19 ย้ำอย่าเชื่อข่าวลือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, innnews)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใน จ.ระยอง โดยวันที่ 14 ก.ค. ตรวจใน จ.ระยอง 1,336 คน แยกเป็น ห้าง Passion (แหลมทอง) 886 คน ห้างเซ็นทรัล 447 คน และมีชาวระยองที่ได้ sms มาตรวจที่กทม. 3 คน ได้ผลการตรวจแล้ว 416 ราย ไม่พบเชื้อ เหลือรอผลอีก 920 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

ประเด็นข่าว

-นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าฯ ระยอง เผยว่า ขณะนี้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 7 ราย คนขับแท็กซี่ 1 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ พร้อมส่งเข้ากักกันตัว 14 วัน ที่ศูนย์กักกันของจังหวัด อ.บ้านค่าย และยังคงติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พนักงานขับรถของบริษัทการบินไทยที่สนามบินอู่ตะเภา 2 ราย พร้อมส่งกักตัวเฝ้าระวัง 14 วัน ในเขต จ.ชลบุรี ส่วนผลการตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิดในประชาชนที่มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ วันที่ 14 ก.ค. ทั้งจุดห้างแพชชั่นและห้างเซ็นทรัล 1,466 ราย มีผู้ที่ต้องตรวจซ้ำและสอบสวนโรคเพิ่มเติม 430 ราย ที่เหลือ 900 กว่าราย ผลเป็นลบ ส่วนการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีทหารอียิปต์เข้ามาพักในพื้นที่ จ.ระยอง ได้กำชับให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเร่งดำเนินการและรายงานผลภายใน 15 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight) สวท., ทวีช่อง 5, 7, 9, TNN, NBT, Thaibps

-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การตรวจสอบมีความชัดเจน 2 ประเด็น คือ 1.การฝ่าฝืนมาตรการของทหารอียิปต์ และ 2.โรงแรมที่พักไม่มีระบบควบคุมไม่ให้ออกนอกสถานที่ จึงได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบข้อเท็จจริง และให้ย้ายหัวหน้าด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่สนามบินอู่ตะเภาออกไปก่อน ให้บุคลากรจาก สคร. ที่ 6 จ.ชลบุรี ไปปฏิบัติหน้าที่แทน และให้เลขาธิการ.โรคติดต่อจังหวัดระยองจัดการให้ทุกโรงแรมหรือสถานที่กักกันโรคฯ ดำเนินการอย่างเข้มงวด 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ด้านบริหารจัดการ ต้องมีผู้ตัดสินใจหรือมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในการควบคุมหากมีคนที่จะต้องเข้ามาอีก 2.ด้านความปลอดภัย ความมั่นคง จะมีระบบควบคุมให้ผู้ถูกกักกันต้องทำตามกฎหมายหรือมาตรการอย่างเคร่งครัด และ 3.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เน้นเรื่องการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวด โดยจากกล้องวงจรปิดพบทหารอียิปต์ออกจากโรงแรมพร้อมเพื่อนอีก 5 คน สวมหน้ากาก ไม่ได้ซื้อของและทานอาหารในห้าง และวานนี้เก็บตัวอย่างไปแล้ว 1,333 ราย ผลตรวจ 416 รายไม่พบการติดเชื้อ แต่ยังคงปฏิบัติตามมาตรการจนครบ 14 วัน และหากมีอาการในระหว่างนั้นสามารถมารับการตรวจได้ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 ราย เป็นแม่บ้านของโรงแรม 7 ราย พนักงานขับรถ 4 ราย ขณะนี้ทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว ทุกรายไม่มีการติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป ระบุ ผลการตรวจประชาชน 5 รายใน จ.พิษณุโลก ซึ่งพักโรงแรมเดียวกับทหารอียิปต์ที่ติดโรคโควิด19 ในจ.ระยอง ไม่พบติดเชื้อ แต่ยังคงกักตัวสังเกตอาการจนครบ 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันโรคของสธ. ส่วนประชาชน 394 รายที่ได้รับ SMS ได้ทยอยเข้าตรวจหาเชื้อแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สพคม. กล่าวว่า จะขยายการตรวจพนักงานโรงแรม พนักงานห้างแพชชั่น และประชาชนที่ไปในช่วงนั้นทุกคน โดยจะพยายามตรวจให้ได้วันละประมาณ 1 พันคน ขณะนี้ได้รับรถตรวจเชื้อพระราชทานเพิ่มอีก 4 คัน รวมเป็น 7 คัน จะประจำในพื้นที่ 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นพ.สสจ.ระยอง เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่าวันที่ 11 ก.ค. มีพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งประมาณ 30 คน ประชุมสัมมนาอยู่ในห้องประชุมของโรงแรม แต่คนละชั้นกันกับที่ทหารอียิปต์พัก เบื้องต้นประสานไปยังบริษัทดังกล่าวให้พนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นเฝ้าระวังตัวเอง หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งสสจ.ระยองทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, thaiPBS, tnntailand, thebangkokinsight, sanook, 77kaoded)

-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท. ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผวจ.ทุกจังหวัด ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังโรงแรมดิวารีตีว่า ห้างฯ เซ็นทรัลระยอง และห้างฯ แพชชั่นฯ ตั้งแต่ 8-11ก.ค. 2563 และกังวลว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อติดต่อสสจ.ในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และหากจังหวัดมีกรณีสงสัยหรือพบข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่ ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดกำหนด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี ได้รับรายงานจาก จ.ระยอง ว่า มีชายชาวอียิปต์ อายุ 29 ปี เป็นผู้สัมผัสและทำงานกับกลุ่มทหารอียิปต์ในช่วงเวลาดังกล่าว เดินทางกลับที่พักใน จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ก่อนจะเดินทางไปตรวจหาเชื้อครั้งแรกวันที่ 12 ก.ค. ผลตรวจไม่พบการติดเชื้อ สสจ.ได้นำตัวผู้สัมผัสคนดังกล่าวมากักตัวในสถานพยาบาลของรัฐเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ และตรวจซ้ำหาเชื้อในวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา ผลยังเป็นลบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, workpointtoday, koratdaily, innnews, sanook)

-จ.นครราชสีมา พบประชาชนกลับจากระยอง 3 ราย มีอาการเข้าข่ายโควิด-19 ผู้ว่าฯ ส่งทีมสอบสวนโรคติดตามอาการ สังกักตัว 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, innnews, กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.กิตติพันธ์ ฉลอม ผู้ช่วย นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า กรณีเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยุการบินเชียงใหม่พร้อมครอบครัวรวม 9 คน เดินทางไป จ.ระยอง และพักโรงแรมเดียวกับทหารอียิปต์ ระหว่างวันที่ 10-11 ก.ค. สสจ.เชียงใหม่ได้เข้าตรวจคัดกรอง พร้อมตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 15 ก.ค. ทั้งหมดไม่พบเชื้อ โดยกกก.โรคติดต่อจังหวัดพิจารณาแล้วว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อต่ำ เนื่องจากไม่ได้พบกับผู้ป่วยและพักคนละชั้น อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดจะต้องกักตัว 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พนักงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ที่เดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวที่โรงแรมดิวารี สถานที่เดียวกับคณะทหารจากอียิปต์ วันที่ 13 ก.ค. ได้มาปฏิบัติงานที่ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ตามปกติและเมื่อทราบข่าวได้หยุดปฏิบัติงานทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ

ประเด็นข่าว

- ผวจ.ระยอง ลงนามคำสั่งจังหวัดระยอง ขอให้ประชาชนที่เดินทางไปยัง โรงแรมดี วารี ดีวา และ เซ็นทรัล ระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค. และห้างสรรพสินค้าแพชชั่นช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น วันที่ 10 ก.ค. ให้ติดต่อสสจ.ระยองโดยด่วนเพื่อรับการตรวจโรคโควิด 19
- สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, 77kaoded
- ผวจ.นครปฐม ลำปาง ลำพูน ชลบุรี ระนอง ประกาศให้ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงใน จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค. และกังวลว่าสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ติดต่อสสจ. หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ทันที
- สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน
- นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง ชี้แจงกรณีกักตัวคนขับรถตู้ส่งทหารอียิปต์ 1 คน ที่อาศัยอยู่ในหมู่ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทำให้ประชาชนในพื้นที่กังวลว่า เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงไปที่บ้านของคนขับรถตู้เพื่อสอบสวนโรค เบื้องต้นไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในบ้านพัก และให้กักตัวเอง 14 วันในบ้านพักเพื่อสังเกตอาการ ประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากในระหว่างขับรถตู้ส่งคณะทหาร คนขับรถตู้ได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ nationtv.
- ผู้บัญชาการ ตม. สั่งกักตัวเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 12 คน ที่เข้าเวรด่านตรวจในวันเดินทางเข้าประเทศของทหารอียิปต์ พร้อมให้รายงานผลวัดไข้ผ่านวีดีโอคอล 14 วัน
- สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ไทยรัฐ
- เจ้าของห้างแพชชั่น ระยอง สั่งปิดห้าง 14-15 ก.ค. เร่งทำความสะอาด พร้อมให้พนักงานทุกคนไปตรวจหาเชื้อ พร้อมขอความเห็นใจจากภาครัฐ เพราะได้รับผลกระทบทั้งจังหวัดระยอง
- สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, tnnthailand
- โรงเรียนประจำ จ.อุทัยธานีถูกสั่งปิด 3 วัน หลังพบพี่สาวนักเรียนหญิงชั้น ม.5 พักโรงแรมเดียวกันกับทหารอียิปต์
- สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์newtv.
- โรงเรียนใน จ.บุรีรัมย์ พบผู้ปกครองนักเรียนมีความเชื่อมโยงกับโรงแรมที่ทหารอียิปต์พัก แม้จะมีความเสี่ยงต่ำแต่ต้องป้องกันตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.บุรีรัมย์
- สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, สยามรัฐ)
- ผอ.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ชี้แจงกรณีนักเรียนม.2 ไปเที่ยวระยองและพักโรงแรมเดียวกับทหารอียิปต์ หลังผู้ปกครองทราบข่าวได้แจ้งขอให้ลูกหยุดดูอาการ ส่วนโรงเรียนทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ให้นักเรียนเลขคู่หยุดดูอาการและเรียนออนไลน์ 14 วัน ล่าสุดทั้งนักเรียนและผู้ปกครองได้ไปตรวจแล้วไม่พบว่าติดเชื้อโควิด-19
- สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง, สยามรัฐ, ข่าวสด
- นายพิริยะ เอกปิยะกุล ผอ.โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด ได้รับรายงานว่านักเรียนของโรงเรียนเดินทางไป จ.ระยอง และมีไทม์ไลน์ใกล้เคียงกับทหารอียิปต์ที่ติดเชื้อโควิด 19 สสจ.ระยองตรวจไทม์ไลน์การเดินทางของนักเรียนแล้วพบว่ามีความเสี่ยงต่ำ เพราะไม่มีการสัมผัสโดยตรง แนะนำให้พักอยู่ที่บ้านเพื่อดูอาการ 14 วัน แต่ไม่ได้กักตัว ส่วนนักเรียนห้องเดียวกันครั้งห้องให้เดินทางมาเรียนได้ตามปกติ
- สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์tnnthailand
- พบนักเรียนหญิงชั้น ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด เดินทางห่างเดียวกับทหารอียิปต์ ได้สั่งกักตัวแล้ว ขณะที่โรงเรียนยังคงคุมเข้มตามมาตรการ สช.
- สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน
- โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประกาศปิดการเรียน 16-17 ก.ค. เนื่องจากอยู่ในอำเภอกัล จ.ระยอง และให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนทุกอาคาร
- สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด
- โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ จ.ชลบุรี ม.บูรพา แจ้งงดการเรียนการสอนในที่ตั้งของระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษา และให้ใช้ระบบการสอนผ่านออนไลน์ ตั้งแต่ 15 - 17 ก.ค. หลังพบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเข้าไปในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อ
- โรงเรียนสาธิต ม.รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) แจ้งปิดสถานศึกษาตั้งแต่ 15-17 ก.ค. เพื่อทำความสะอาด เนื่องจากมีนักเรียนเดินทางไปศูนย์การค้าแหลมทอง ในช่วงวันเวลาที่พบผู้ติดเชื้อ
- สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด
- ดร.อำนาจ วิทยานุกูต เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้รายงานว่ามีสถานศึกษาใน จ.ระยอง ปิดรวม 274 แห่ง และล่าสุดอาจจะมีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ปิดเรียนเพิ่มขึ้นอีก หาก ศบค.ประเมินสถานการณ์ร่วมกับสสจ.และศึกษาธิการจังหวัดแล้วไม่มีข้อน่ากังวลจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนต่อ ส่วนกรณีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองไปตรวจแล้วไม่พบว่าติดเชื้อ จะกลับมาเปิดเรียนได้วันที่ 16 ก.ค.
- สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า)
- คณะตัวแทนผู้ประกอบการและตัวแทนประชาชน จ.ระยอง ยื่นเรื่องถึงนายกฯ เรียกร้องให้ยกเลิกข้อยกเว้นแก่บุคคลต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยโดยไม่กักตัว 14วัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้กับพื้นที่อื่นอีก และจะไปยื่นเรื่องให้สถานทูตอียิปต์เพื่อให้เห็นความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นางสรวิทย์ทิพย์ ทัทมงคลทรัพย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จ.ระยอง กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งบนฝั่งและเกาะเสม็ดถูกยกเลิกที่พักรักษาตัว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาครัฐควรจะต้องออกมารับผิดชอบ และดูแลเยียวยาภาคธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ โดยจะไม่ยอมปิดกิจการอีก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน

-นายสินธุ์ไชย วัฒนศาสตร์สาร ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะอยู่ติดกับเมืองระยอง นักท่องเที่ยวได้ยกเลิกห้องพักจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์, innnews, nationtv

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งได้รับข้อความแจ้งเตือนทาง sms เปิดเผยว่า ได้รับข้อความตั้งแต่เมื่อวาน พยายามโทรหา สสจ.ตามเบอร์ที่ให้มา แต่ติดต่อไม่ได้ และไม่ได้รับการติดต่อให้ไปตรวจโควิดตามที่ไปตรวจที่รพ.เอกชนใน จ.ระยอง แต่สุดท้ายยังไม่ได้ตรวจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจและอธิการบดี ม.หอการค้าไทย ประเมินความเสียหายใน จ.ระยองและจังหวัดในภาคตะวันออก คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจวันละ 100-200 ล้านบาท เป็นเวลา 14 วัน แต่หากมีติดเชื้อมากกว่า 2 จะทำให้เศรษฐกิจทั่วประเทศได้รับความเสียหายวันละ 1,000 ล้านบาท หรือเดือนละ 30,000 ล้านบาทเพราะจะกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของประชาชนทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ thebangkokinsight

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อ.ป.ช. ขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิด ผอ.ศบค.และคณะฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ กรณีสหราชอาณาจักรและลูกอุปทูตชุดเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีมาตรการกักตัว 14 วัน โดยเห็นว่าเป็นเรื่องความหย่อนยานของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ นายกรัฐมนตรีควรลาออกจากตำแหน่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายเอกชัย หงษ์กังวาน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ยื่นหนังสือให้รมว.กลาโหม ตรวจสอบกองทัพเรือฐานหละหลวม กรณีสหราชอาณาจักรที่พามาเที่ยวในตัวเมือง จ.ระยอง โดยตั้งข้อสังเกตว่ามีการปิดบังข้อมูลของภาครัฐฯ รวมถึงการไม่ผ่านกระบวนการตรวจของ ศบค.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, innnews

-นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายกฯ ต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม เพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่ปล่อยให้แก๊งวีไอพีของรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามกฎ ก่อนหน้านี้ ผบ.ทบ.สท.รัฐก็ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ

-นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ขอให้ นายกฯ ช่วยดำเนินการดังนี้ 1.ขอให้ ศบค.ทบทวนเอกสิทธิ์วีไอพีแก่ทูตและชาวต่างชาติเข้าประเทศไทยโดยไม่ได้กักกันตัว 2.ขอให้ ศบค.ถอดบทเรียนการทำทายมาตรการของ ศบค.ในการควบคุมป้องกันโรค 3.ขอให้รัฐบาลเยียวยาประชาชน จ.ระยอง ที่ต้องหยุดงาน นักเรียนต้องหยุดเรียน และธุรกิจที่เสียหาย และ 4.ขอให้ ศบค.แจ้งให้ผู้ว่าฯ แจ้งชื่อโรงแรมและห้างสรรพสินค้าได้ทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์มติชน

-นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงว่า แม้วันนี้อรมช.สธ.ได้ชี้แจงในที่ประชุมแล้ว แต่กรณีสหราชอาณาจักรที่แวะเข้ามาต่อเครื่องยังคงเป็นจุดที่หละหลวม และนายกฯ ต้องมีคำตอบให้กับประชาชน ส่วนกรณีของทูต ประชาชนยังต้องการคำตอบว่า 1.จริงหรือไม่ที่ครอบครัวทูตถูกตรวจพบตั้งแต่สนามบินว่าติดเชื้อไวรัสโควิด แต่ไม่ได้ไปรพ. 2.แก๊งวีไอพีที่ได้รับการยกเว้นให้เข้าประเทศได้มีเท่าไรและพักที่ไหนบ้าง และ 3.โพลด์ที่มาจากชุดานพร้อมกับครอบครัวคณะทูตประมาณ 200 กว่าคน เข้าชายฝั่งระยอง 47 คน มีผู้ติดเชื้อ 12 คนนั้น จริงเท็จประการใด พร้อมทั้งแนะนำมาตรการแก้ปัญหา 1.ต้องชัดเจนว่าสิ่งที่ผ่านมามีผลอย่างไร และจะแก้ปัญหาอย่างไร 2.ต้องไม่ปล่อยให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศออกนอกสถานที่กักกัน และต้องได้รับการกักตัว 14 วัน และ 3.เงิน 4 แสนล้านที่จะฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่เน้นเรื่องการเกษตรไม่ตรงจุดประสงค์การเยียวยาและฟื้นฟูจากภัยโควิด เสนอให้เก็บไว้เตรียมเยียวยาประชาชนรอบ 2 และเก็บไว้ 1 แสนล้าน เพื่อช่วยเหลือ sme

2.เด็ก 9 ขวบครอบครัวคณะทูตติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, tnthailand) ทีวีช่อง 9

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงการปรับเกณฑ์เอกสิทธิ์ในการเข้าประเทศของกลุ่มคณะทูตและอุปทูต ว่า จะมีการทบทวนในส่วนของการอัครราชทูต สามารถพำนักได้ใน Home quarantine เท่านั้น ส่วนผู้ติดตามหรือคู่สมรส เจ้าหน้าที่อื่นๆ ต้องพักใน State quarantine

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ innnews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจจากการค้นหาผู้ติดเชื้อในคอนโดฯ พื้นที่กทม. 267 คน ผลการตรวจ 144 คน ไม่พบเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ประชุมใหญ่ ศบค.กำลังจะผ่อนปรนผู้เดินทางและผู้เดินทางระยะสั้น จึงจะเปิดห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อด้วยวิธีอาร์ที-พีซีอาร์ ในจุดให้บริการ เน้นตรวจกลุ่มผู้ต้องการทราบผลเร็วภายใน 1 ชั่วโมง แต่มีข้อจำกัดคือไม่

ประเด็นข่าว

สามารถตรวจจำนวนมากในครั้งเดียวได้ ดังนั้น หากจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางระยะสั้น จะตรวจที่สนามบินสุวรรณภูมิเลย แต่หากเป็นคนไทยเดินทางเข้ามาและต้องกักตัว อาจเก็บเชื้อที่สนามบินหรือเก็บในสถานที่กักตัวได้ กรณีครอบครัวคณะทูต เนื่องจากมีเด็กเล็ก ร้องแคง จึงเก็บตัวอย่างที่สนามบินและอำนวยความสะดวกให้ไปกักกันที่พำนักของสถานทูต เมื่อผลตรวจออกมาลูกสาวคนโตติดเชื้อ จึงแจ้งประสานงานเพื่อนำส่งรพ.ทันที ที่เหลือ 4 ราย ประสาน.การต่างประเทศส่งไปยังสถานกักกันโรค ส่วนบิดาที่เป็นอุปทูตต้องกักตัวเช่นเดียวกัน ขั้นตอนระหว่างกัก มีการประสานสถานทูตว่าจะให้กันที่สถานทูตหรือกักใน Alternative State Quarantine ระหว่างพิจารณาดำเนินการ ครอบครัวทั้งหมดไม่ได้ออกไปไหน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สพคม. กล่าวว่า จากการเข้าไปค้นหากลุ่มเสี่ยงที่คอนโดมิเนียม 266 ราย ผลตรวจออกมาแล้ว 144 รายเป็นลบ ส่วนเด็กอายุ 9 ขวบที่ติดเชื้อ ได้เข้าไปที่คอนโดฯ เพียงเวลาสั้น ๆ เพื่อรอส่งตัวไปรพ. ที่สำคัญไม่ได้สัมผัสคนในคอนโดฯ เพราะแยกเป็นอิสระ ถือว่าคอนโดฯ มีความเสี่ยงต่ำ แต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้พักอาศัย ได้ขยายบริการ ติดตามต่อจนกว่าจะครบ 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (sanook, innnews)

-พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 3 เปิดเผยกรณีข่าวว่าลูกสาวของอุปทูตประเทศชูดาน ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ว่า ผู้โดยสารที่มาจากประเทศทุกคนต้องผ่านการตรวจหาเชื้อตามขั้นตอน ลูกอุปทูตชูดานหลังตรวจสอบเสร็จจึงไม่มีใครทราบผลว่าติดเชื้อหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ ตม. จะมีหน้าที่ตรวจเอกสารในการเข้าประเทศ ส่วนการดำเนินการอื่นๆ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายเชิดเกียรติ อรรถกร อธิบดีกรมสารนิเทศ ชี้แจงกรณีลูกอุปทูตชูดานที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูต จึงไม่ต้องถูกกักตัว ว่า กรณีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นเอกสิทธิ์ทางการทูต นักการทูตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ ศบค. ที่ให้บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตร เข้ารับการกักกันในที่พำนักของบุคคลดังกล่าว ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด คือสถานเอกอัครราชทูต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนี้ ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ตัวแทนทางทูตมีหน้าที่เคารพกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยในขั้นนี้ ก.การต่างประเทศอยู่ระหว่างเสนอให้ทบวงมาตรการต่าง ๆ สำหรับบุคคลในคณะทูตที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในไทยให้เข้มงวดมากขึ้น และจะชี้แจงให้คณะทูตทราบแนวปฏิบัติใหม่ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. แนะนำให้ผู้ที่พักในคอนโด One X งดเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะต่างๆ และเฝ้าสังเกตอาการตนเองในที่พัก โดยกทม.ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้กักตัวเองในคอนโดฯ ขณะที่สำนักอนามัย สำนักงานเขตคลองเตย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าทำความสะอาดพื้นที่ตามมาตรฐานสธ.แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองเตย เข้าตรวจติดตามและรายงานผลความคืบหน้าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 พร้อมคุมเข้มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อภายในคอนโดฯ โดยขอความร่วมมือผู้พักอาศัยทำการกักตนเองเป็นระยะเวลา 3 วันในที่พัก ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อจากสพคม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ฝ่ายนิติบุคคลได้ขอให้ลูกบ้านที่ใช้บริการลิฟต์ขึ้นลงอาคารในช่วงวันที่ 10-12 ก.ค. กักตัวรอดูอาการ 14 วัน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี และในวันที่ 16 ก.ค. ได้ประสานกรมควบคุมโรค ขอรถตรวจโควิด-19 มาตรวจหาเชื้อให้กับลูกบ้านอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการตรวจในวันแรก

3.คนไทยกลับจากสิงคโปร์ติดโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-นพ.นนท์ จินดาเวช รอง นพ.สจ.สมุทรปราการ เปิดเผยกรณีคนไทย 22 คน ที่เดินทางกลับจากประเทศสิงคโปร์เมื่อวานนี้ ผ่านการตรวจคัดกรองพบว่ามิใช่ชั้นสูง จึงแยกตัวส่งรพ. ล่าสุด ผลการตรวจพบ 2 คนติดเชื้อโควิด-19 จึงแยกตัวไปสอบสวนโรคและนำตัวอย่างเลือดไปตรวจโดยละเอียด ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล ที่เหลืออีก 20 คน ผลตรวจยังไม่พบการติดเชื้อ แต่ยังคงกักตัว 14 วันใน State Quarantine

4.ต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สำนักข่าวไทย)

-พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบ.ช.สท.ม. กล่าวว่า ตั้งแต่มี.ย.ที่ผ่านมา จับกุมคนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศได้กว่า 3,000 คน ยืนยันว่าไม่มีคนลักลอบเข้าตามด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่ลักลอบเข้าตามช่องทางธรรมชาติ จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเข้าอย่างเด็ดขาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ChiangmaiNews, NationTV

-จ.เชียงราย Kick Off ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการ-ไร่นา สกัดแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าประเทศ พร้อมจัดชุดลาดตระเวนคุมเข้มตลอดแนวชายแดน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน)

-ตม.นนท์ตรวจพบต่างด้าวเร่ร่อนไม่สามารถถูกเดินได้ จึงติดต่อสายด่วนฉุกเฉิน 1669 เพื่อตรวจสอบอาการป่วย พบมิใช่ไข้หวัดใหญ่ นำส่งรพ.บางบัวทอง ผลเอกซเรย์ปอดไม่พบเชื้อโควิด-19 และยังไม่พบอาการอื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

ประเด็นข่าว

-รอง ผบก.ตม.6 ร่วมแถลงการจับกุมนางเพชรรัตน์ อายุ 55 ปี หรือเจ้เพชร ปอยเปต หลังโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าสามารถลอบนำคนเข้าออกประเทศได้ โดยไม่ต้องกักตัวหรือผ่านการตรวจโรค มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 4,000 บาท มัดจำเป็นค่ารถ 500 บาทและกำลังขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดี

6.ทหารไทยจากฮาวาย กักตัวที่สวนสนประดิพัทธ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา)

-พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมดูแลทหาร RTA Combat Team 151 นาย สังกัดกองทัพบกที่ 2 ที่จะเดินทางกลับจากรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา หลังฝึกร่วม Lightning Forge 2020 ในวันที่ 22 ก.ค.นี้ ว่า กำลังพิจารณาประสานขออนุญาตใช้สถานที่กักตัวจากศบค. เบื้องต้น คาดว่าจะขอใช้อาคารรับรองสวนสนประดิพัทธ์ โดยทหารทุกคนจะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจโรคจากด่านคัดกรองที่สนามบินตามมาตรฐานของสธ. ก่อนเดินทางไปกักตัวที่โรงแรมเป็นเวลา 14 วัน

7.ศิริราชรับผู้ป่วยสงสัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงกรณีมีการส่งต่อข้อความทางโซเชียลมีเดีย ว่า รพ.ศิริราชรับผู้ป่วยหญิงวัย 30 ปี จากรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ที่ติดเชื้อโควิด-19 จากการอยู่ร่วมบ้านกับคนที่กลับจากสถานที่กักกันของรัฐ ว่า รพ.ศิริราชได้รับผู้ป่วยส่งต่อมารจาก รพ.เอกชนแห่งหนึ่งเพราะมีข้อสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งต่อมาผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 3 แห่ง พบว่าเป็นลบทั้งหมด แสดงว่าไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 ส่วนอาการป่วยอยู่ในขั้นตอนการรักษา

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ข่าวสด

-นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.ส.ปค. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่สสจ.ระยองดำเนินการแล้ว และคอนโดฯ ซึ่งมีประชาชนเข้ามาใช้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รวม 1,559 ราย แยกเป็น จ.ระยอง 1,333 ราย และติดตามจากแพลตฟอร์มไทยชนะ 38 ราย อีก 3 รายอยู่ในคอนโดมิเนียมกรุงเทพฯ และวันนี้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจอีก 120 ราย ถือเป็นผลดีจากแอปพลิเคชันไทยชนะที่ทำให้ติดตามคนที่ต้องมารับตรวจหาเชื้อได้ง่าย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-สสจ.พังงา ชี้แจงกรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความว่า มีชาวประมงซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ อ.กระบุรี จ.พังงา เข้าไปประเทศอินโดนีเซียและขึ้นฝั่งที่ภูเก็ตโดยไม่ได้กักตัว ว่า จากการตรวจสอบข้อมูลจากผู้โพสต์ รวมถึงศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พบว่าไม่เป็นความจริง เป็นความคลาดเคลื่อนของการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ชักประวัติกับเภสัชกร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, แนวหน้า

-จนท.สาธารณสุข ยังคงคัดกรองแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ที่ด่านพรมแดนเบตงอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรอบ 2

มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการรายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 5 ราย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 1 ราย สิงคโปร์ 2 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,232 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศต่อเนื่องเป็นเวลา 51 วัน ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย รักษาหายแล้ว 3,092 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 82 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ

-จากเดิมที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ระบุว่า จะแถลงข่าวอีกครั้งวันที่ 17 ก.ค. หลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ล่าสุดจะมีการแถลงข่าวในวันที่ 16 ก.ค. เวลา 11.30 น. ตามปกติ เนื่องจากนายกฯ ได้มอบนโยบายหลังเกิดเหตุทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิดและเกิดความวุ่นวายที่ จ.ระยอง แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ

-นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ทหารหรือทางโทรศัพท์กับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่างชื่นชมความสามารถของไทยและจีนที่ควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี สำหรับการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 นั้น จีนและไทยต่างพยายามพัฒนาวัคซีนกันแข่งกันเร็วไปมาก และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ไทยพร้อมเดินหน้าความร่วมมือต่างๆ กับจีนทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยโพสต์

-กสทช. อนุมัติเงิน 132.498 ล้านบาท สนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและรพ.ภาคสนามของรัฐ 77 แห่ง ต่อสู้โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นายลวรณ แสงสนิท โฆษก ก.การคลัง ประเมินว่า การพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ระยองและกทม. จะไม่สร้างผลกระทบต่อมาตรการเราที่ียวด้วยกัน

ประเด็นข่าว

เพราะผู้ติดเชื้อยังไม่มากและอยู่ในวงจำกัด เชื่อว่าสาธารณสุขจะสามารถรับมือสิ่งที่เกิดขึ้นได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ จากกาดาร์ 1 คน จากไต้หวัน 223 คน ทั้งแรงงานไทยและนักธุรกิจ ไต้หวัน พบคนไทยมีไข้ 6 คน นำส่งรพ. และมีคนไทยกลับจากเมืองกวางโจว และเมืองไถ่เถียง ประเทศจีน 14 คน พร้อมนักการทูตชาวจีน 5 คน และนักธุรกิจจีน 6 คน รวม 25 คน และคนไทยตกค้างในบังกลาเทศ 23 คน พร้อมด้วยนักธุรกิจอิตาลี 1 คน เจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟ 1 คน และคนไทยจากญี่ปุ่น 196 คน กับนักธุรกิจญี่ปุ่น 36 คน

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, เดลินิวส์, xinhua, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, js100)

- WHO เตือนว่าการระบาดจะเลวร้ายลงอีก หากหลายประเทศไม่สามารถทำตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด
- สหรัฐฯ** บริษัทโมเดอร์นา ประกาศเตรียมทดลองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในคนระยะที่ 3 วันที่ 27 ก.ค.นี้ ด้านรัฐแคลิฟอร์เนีย มีผู้ติดเชื้อใหม่ราย 5,358 ราย รวมเกือบ 330,000 ราย เสียชีวิตกว่า 7,000 ราย ส่วนกรูวอชิงตัน ผู้ติดเชื้อใหม่ 9,194 ราย
- เกาหลีใต้** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 13,551 ราย
- ญี่ปุ่น** กรุงโตเกียว ยกกระดับเตือนภัยเป็นสีแดง ขณะที่จนท.สาธารณสุข ตรวจพบทหารอเมริกันประจำค่ายแฮนเซน ติดโควิด 19 อีก 36 คน
- อาร์เจนตินา** แพทย์พยายามหาสาเหตุที่ลูกเรือประมง 57 คนติดเชื้อ ทั้งที่ไม่ได้ขึ้นฝั่งเลย 35 วัน และก่อนขึ้นเรือทุกคนตรวจไม่พบว่าติดไวรัส
- แคนาดาและสหรัฐฯ** เห็นพ้องจะขยายระยะเวลาการปิดพรมแดนสำหรับการเดินทางที่ไม่จำเป็นต่อไปจนถึงวันที่ 21 ส.ค.
- สิงคโปร์-มาเลเซีย** เตรียมเปิดพรมแดน 10 ส.ค. ให้ประชาชนและนักธุรกิจบางส่วนไปมาหาสู่กันได้
- อังกฤษ** กำหนดให้ต้องสวมหน้ากากเมื่อเข้าร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ
- อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 30,000 ราย เมืองเบงกอลูเริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
- ฟิลิปปินส์** รวบรวมและทางหลวงฟิลิปปินส์ ผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก นับเป็นรัฐมนตรีรายที่ 3 ที่ติดไวรัส
- ฮ่องกง** คุมเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อีกครั้งหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
- สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 13.4 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 582,000 ราย สหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 63,262 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 3.54 ล้านราย เสียชีวิตเกือบ 140,000 ราย ส่วนบราซิล ผู้ติดเชื้อรวม 1.93 ล้านราย เสียชีวิตรวม 74,262 ราย

คลินิกทุจริตบา บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. แฉลงความคืบหน้าว่าได้ดำเนินการ คือ 1.ระงับจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการทั้ง 18 แห่ง 2.เรียกคืนเงินที่ตรวจสอบพบ 74,397,720 บาท 3.แจ้งความตามคดีอาญา พร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐาน เมื่อ 7 ก.ค. 4.ส่งเรื่องให้สำนักงานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและแพทยสภา อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ 5.ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 6.ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการประจำทั้ง 18 แห่ง และประกาศยกเลิกการเป็นหน่วยบริการ 7.ขอความร่วมมือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการสอบสวน 8.เสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาตามมาตรฐานบริการ 9.คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี 18 คลินิก มีประชุมนัดแรก 14 ก.ค. ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้ง 18 แห่ง และอีก 63 แห่ง ที่ได้ขยายผล ยังไม่ปรากฏความผิดแน่ชัด แต่จะดำเนินการต่อไปให้ครบ 193 แห่งในเขตพื้นที่ กทม.

ด้าน นพ.การุณย์ คุณศิริานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จะให้ระยะเวลาหน่วยบริการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจง และจะเริ่มเข้าตรวจสอบวันที่ 30 ก.ค. -11 ส.ค.นี้ และวันที่ 16 ก.ค. จะนำเรื่องเข้าสปสช.เขตกทม. เพื่อให้หน่วยขยายเพิ่มเติม สปสช.จะตรวจสอบทุกคลินิกและขณะนี้ยังไม่พบว่าอดีตผู้บริหาร สปสช.มีความเกี่ยวข้อง

ดูแลเด็กแบบ New Normal

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์)

-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนิ จักรระบบแพทย์แบบ New Normal เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้ป่วย โดยเปิดให้บริการ ARI Clinic เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ มีการผ่าตัดวิถีใหม่ โดยใช้ห้องผ่าตัดความดันลบช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค จัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อในห้องฉุกเฉินอย่างชัดเจน และมีบริการส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับคนไข้เด็กโรคเรื้อรังและเด็กที่ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงขอความร่วมมือให้ผู้ปกครอง 1 คนเข้าพบแพทย์พร้อมผู้ป่วย เพื่อลดความแออัดและเยี่ยมไข้ผ่าน Social Media แทนการมารพ. จัดบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (Tele Consult) รวมถึงให้มี Social Distancing ในการเข้ารับบริการ การรอรับยา การเลือกซื้ออาหาร และเพิ่มจุดคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการ

กรมบัญชีกลางแจงเงินเดือนข้าราชการ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (thailandplus, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.ออนไลน์, thaipbs, ไทยรัฐออนไลน์, nationtv, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, มติชนออนไลน์)

-นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงหนังสือของกรมบัญชีกลาง ถึงปลัด สธ. ที่ระบุว่าส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดสธ. มีการ

ประเด็นข่าว

บันทึกคำสั่งบรรจุบุคลากรในสังกัดเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามที่ คปร. เห็นชอบ ว่า หนังสือดังกล่าวไม่มีผลต่อการจ่ายเงินเดือนประจำเดือนก.ค. 2563 ของข้าราชการเดิมที่สังกัด สธ. ส่วนข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการอัตราตั้งใหม่ ขอให้เร่งประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณดำเนินการจ่ายให้โดยเร็วต่อไป

โรคไขกระดูกบกพร่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ เผย อาการไขกระดูกบกพร่องส่วนหนึ่งเกิดได้เองโดยมีสาเหตุชัดเจน อีกส่วนเกิดจากผู้ป่วยเคยได้รับยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีมาก่อน หรือได้รับสารเคมีบางอย่าง กรณีที่โรคเป็นไม่รุนแรงจะมีอัตราการรอดชีวิตอยู่ได้เกิน 6 ปี มักเริ่มจากสร้างเม็ดเลือดตั้งแต่ 1-3 ชนิดได้น้อยลงจนมีอาการโลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่ำ หลังจากนั้นประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยจะมีการพัฒนาของโรคลายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันซึ่งเป็นชนิดรุนแรง มีอัตราการรอดชีวิตอยู่ที่ประมาณ 5 เดือน

นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า การรักษาโรครุนแรงและไม่ได้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน จะรักษาโดยให้เลือด เกล็ดเลือด และยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดขาวหรือเม็ดเลือดแดง เป็นการรักษาแบบประคับประคอง กรณีที่เป็นโรครุนแรงหรือกลายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน รักษาโดยปลูกถ่ายไขกระดูกหรือปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ซึ่งสามารถหายขาดได้ กรณีที่ไม่สามารถปลูกถ่ายไขกระดูกได้ อาจให้ยากลับเคมีบำบัดร่วมกับการรักษาแบบประคับประคอง

คืบหน้าคดีจับแก๊งอุ้มบุญข้ามชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า, เว็บไซต์ แนวหน้า

-ตำรวจปคม. สรุปลำนวนคดีพร้อมความเห็นสั่งฟ้องบุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และตัวแทนนายหน้า รวม 10 ราย ในคดีอุ้มบุญข้ามชาติ รวม 3 ข้อหา ประกอบด้วย สมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า และร่วมกันซื้อ เสนอซื้อ ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน ตามพ.ร.บ.อุ้มบุญ อัยการนัดให้ผู้ต้องหาฟังคำสั่งคดีอีกครั้งในวันที่ 28 ส.ค.

TOA มอบ 100 ล้านสู้ภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-กลุ่มบริษัท TOA ตั้งโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน มอบ 100 ล้านสู้ภัย โควิด-19” โดยล่าสุด บมจ. เซอร์วิวดคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) หนึ่งในบริษัทในเครือ ได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทีโพล และผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงเซนไดร์ท์ รวม 23,000 ชุด มูลค่า 15,732,000 ล้านบาท ให้กับกรมอนามัย 12 ศูนย์ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. เป็นผู้รับมอบ

ข่าวปลอมน้ำดื่มใบมะขามแก้ปัญหามะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, JS100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย ตามที่มีคลิปวิดีโอแนะนำการแก้ไขปัญหามะเร็งด้วยน้ำดื่มใบมะขามมาดื่มน้ำใช้ล้างตาเข้าและเย็น ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ การนำน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นกรดหรือต่างมากเกินไปมาสัมผัสลูกตาโดยตรง อาจทำให้เกิดการระคายเคือง แสบร้อนดวงตา จนถึงขั้นทำลายบริเวณผิวกระจกตา เกิดอันตรายจนถึงขั้นสูญเสียดวงตาได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตาควรปรึกษาจักษุแพทย์เท่านั้น

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

